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ศาลายาน่าอยู่

เรื่อง:
สุกรี เจริญสุข (Sugree Charoensook)

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์พัฒนำควำมเปน็เลิศทำงดนตรี
วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล

คุณภาพคนรุ่นใหม่
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสังคมไทย

ค วามส�าเร็จและความก้าวหน้า
ของนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ดรรชนีบ่งชี้ทิศทางและบทบาทที่ส�าคัญ
ของการพัฒนาวิชาดนตรีในประเทศไทย
และภมูภิาคอาเซยีน แม้จะใช้เวลาเริม่ต้น 
นานร่วม ๓๐ ปีก็ตาม แต่ก็เป็น ๓๐ ปี
ท่ีค่อยๆ เปล่ียนแปลงไปอย่างมั่นคงและ
ยัง่ยนื ได้สร้างความน่าเชือ่ถอืเป็นทีย่อมรบั
ในสถาบันดนตรีนานาชาติ โดยมองผ่าน
กิจกรรมดนตรีและฝีมือของนักศึกษา

“ความส�าเรจ็และชัยชนะ ไม่ได้มา
เพราะฝีมือและความสามารถเท่านัน้ แต่
ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวใจ” การบริหาร
จินตนาการ (สกุร ีเจรญิสขุ พ.ศ. ๒๕๔๙)

“สิ่งที่สังคมไทยและราชการไทย
กลัวที่สุดคือการเปลี่ยนแปลง ในที่สุด
แล้ว ความเปลี่ยนแปลงคือชัยชนะ” 
สัจนิยม มหาวิทยาลัยอุดมคติ (สุกรี 
เจริญสุข พ.ศ. ๒๕๖๐)

ธรรมชำตขิองนักศึกษำดนตรี
นกัศกึษาดนตรโีดยธรรมชาตนิัน้ จะ

เป็นคนท่ีมคีวามคิดสร้างสรรค์ มจิีนตนาการ 
กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออก โดย
เฉพาะคนที่มีฝีมือด้วยแล้วก็จะมีความ
กล้าหาญมากด้วยและมีความอหังการ
สูง เพราะเช่ือม่ันในฝีมือ เช่ือมั่นในครู 
เชื่อมั่นในความคิดของตัว อาศัยความรู้
ความสามารถทีเ่ป็นพืน้ฐานทีด่ ีวทิยาลยั
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น

พื้นที่และเป็นเวทีส�าหรับนักศึกษาที่ชอบ
ดนตร ีอยากเรยีนดนตร ีเป็นสถาบนัการ
ศึกษาใหม่ที่รวบรวมคนเก่งดนตรีเอาไว้
อย่างเหนียวแน่น

แต่ก่อนการศึกษาไทยไม่มีพื้นที่ให้
คนกล้าคิดกล้าท�าหรือพวกที่อยู่ในโลก
อนาคต ไม่มีพื้นที่จะยืน คนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ได้ถกูขจดัให้เป็น “พวกทีไ่ม่ครบ
บาท” หรือเป็น “พวกที่เกินบาท” กล่าว
คอื เป็นพวกทีบ่วมๆ ไม่เต็มเต็ง หรอืเป็น
พวกทีล้่นๆ เพราะไม่ได้อยูก่บัปัจจบุนั จน
กลายเป็นพวกขี้โม้ เป็นพวกเพ้อฝันหรือ
พวกฝันเฟื่อง อยู่ในโลกอุดมคตินิยม จับ
ต้องไม่ได้ สุดแล้วแต่จะเรยีก พดูง่ายๆ ว่า 
คนเหล่านี้ไม่มีพื้นที่ให้ยืนในสังคมปรกติ

การก่อตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
ขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งได้ไปฝังตัวและบ่มเพาะอยู่ในพื้นที่
มหาวทิยาลยัมหิดล มาก่อน ๗ ปี ตัง้แต่ 
พ.ศ. ๒๕๓๐ กระทัง่ได้ปรับตวั เรยีนรู ้มี
ความคุน้เคยท่ีจะอยูก่บัคนเก่ง ท�างานกบั
คนเก่งอย่างหมอได้ พบว่าอาชพีหมอเป็น
อาชีพของคนเก่งและได้รบัการยกย่องจาก
สังคมว่าเก่งด้วย ที่ส�าคัญก็คือ สามารถ
ที่จะขายความเก่งแล้วเปลี่ยนให้เป็นเงิน 
เปล่ียนความเก่งให้เป็นราคาของความ
เชื่อถือ ท�าให้มีเกียรติเช่ือถือได้ อาชีพ
หมอจึงประสบความส�าเร็จ ซึ่งอยู่เหนือ
ความเป็นความตายของชีวิต

ท�าอย่างไรที่อาชีพดนตรี ซ่ึงเป็น
ศิลปิน มีชีวิตอยู่ในโลกอนาคต มีความ

สามารถ มีฝีมือ แต่รางวัลหรือผลลัพธ์
ค่าตอบแทนท่ีได้ เป็นเสียงปรบมือ ค�า
ชื่นชม ค�าขอบคุณ และช่อดอกไม้ ซึ่งยัง
ไม่สามารถเปลีย่นสิง่เหล่านีใ้ห้เป็นรายได้
หรือเปลี่ยนเป็นเงินได้ ในขณะเดียวกันก็
ต้องรักษาคุณภาพของฝีมือและผลงาน
ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ฟังและสังคม ย่ิง
ในประเทศทีด้่อยพัฒนาหรอืก�าลงัพฒันา
นัน้ ศลิปะดนตรีเป็นเพยีงไม้ประดับอยูร่มิ
ทาง ไม่ได้เป็นสาระหรอืมแีก่นสารในการ
พฒันาประเทศแต่อย่างใด เพราะผูบ้รหิาร
ประเทศสนใจเรือ่งปากท้อง เครือ่งนุง่ห่ม 
ทีอ่ยู่อาศยั ยารักษาโรค และเงิน มากกว่า
รสนิยมและคุณค่าของชีวิต

การสร้างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นพื้นที่ของคน
ท่ีรักและชอบดนตรี และเป็นพ้ืนทีส่�าหรบั
การพฒันาการศกึษาดนตรขีองประเทศใน
อนาคต จึงเป็นสาระส�าคัญของทั้งหมด 

สร้ำงต้นแบบ คนออกไป
สร้ำงงำน

เงินเป็นหัวใจของระบบทุนนิยม 
(บริโภคนิยม อ�านาจนิยม) เงินเป็นสิ่งที่
ยิง่ใหญ่ทีส่ดุ เงนิเป็นพระเจ้า และเป็นพ่อ
ของพระเจ้า เพราะย่ิงใหญ่กว่าพระเจ้าเสยี
อกี ในการจดัการศกึษาจงึต้องพฒันาเพือ่
ให้มงีานท�า ท�างานเพือ่ให้สามารถหาเงนิ
ได้ ประกอบอาชพีเลีย้งครอบครวัได้ และ
สามารถที่จะสร้างความร�่ารวยจากการ
ท�างานได้ การสร้างบคุคลตวัอย่าง สร้าง
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ต้นแบบ คนทีเ่ป็นพระเอกในดวงใจ (Hero, 
Role Model, Idol) เพื่อเป็นเป้าหมาย 
ของคนรุน่ต่อไป สร้างคนดนตรใีห้มคีวาม
สามารถ แล้วน�าความสามารถไปสร้างเงิน 
คนท่ีมเีงนิท�าอะไรก็ไม่น่าเกลียด กลายเป็น
เป้าหมายของทุกคนทีเ่รยีนดนตร ีเพือ่ให้
มีงานท�า ท�างานเพื่อหาเงิน เมื่อมีเงินก็
ไปหาความสุข

การพัฒนาการศกึษาให้มคีณุภาพนัน้ 
เป็นเรือ่งทีย่าก แต่ในทีส่ดุแล้ว “คณุภาพ
เท่านั้นที่อยู่รอดได้” เมื่อต้องการพัฒนา
คุณภาพของคนดนตรี ก็ต้องพัฒนาให้
ควบคู่ไปกับการมีงานท�าและการหาเงิน
เล้ียงครอบครัวได้ ส�าหรับวิชาดนตรีน้ัน 
คุณภาพอยู่ทีฝี่มอื จะมฝีีมอืได้กต้็องมคีรทูี่
ด ีไม่มฝีีมอืกจ็ะหางานท�าได้ยาก ยิง่สงัคม
ไทยนัน้ไม่ค่อยนบัถือคนไทยด้วยกัน คนไทย
ให้ความส�าคญัและนบัถอืฝรัง่ (ตะวันตก)  
มากกว่า ดูตัวอย่างนักดนตรีอาชีพใน
โรงแรมช้ันหนึง่ ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 
เพราะฝรัง่มคีวามสามารถดนตรสีงู สือ่สาร
ทางเทคโนโลยไีด้ สือ่เป็นภาษาองักฤษได้
ดี ร้องเพลงฝรั่งได้ ขยันฝึกซ้อม รับแขก
ได้ มีรสนิยม และแต่งตัวดี

ส่วนนกัดนตรคีนไทยนัน้ ฝีมอืสูฝ้รัง่

ไม่ได้ ค่าตัวต�่า พูดภาษาอังกฤษไม่ดี ไม่
เจ๊าะแจ๊ะ ไม่รบัแขก ร้องเพลงสากลไม่ได้ 
แต่งตัวก็ไม่ดี (เชย) ไม่ตรงเวลา ไม่ฝึก
ซ้อม ร้องเล่นเพลงเดิมๆ เป็นต้น ท�าให้
นกัดนตรอีาชีพคนไทยไม่ได้รบัความนยิม
จากกลุ่มนายจ้าง ซึ่งในโรงแรมชั้นหนึ่ง
ส่วนมากนั้น มีผู้จัดการเป็นฝรั่ง

ดังนั้น เมื่อมีโอกาสจัดตั้งวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึง
ประกาศเป็นนโยบายว่า เดก็ไทยทกุคนท่ี
เรียนดนตรี (๑) สอบเข้าด้วยฝีมือ โดย
รับทุกคนที่สอบได้ (ไม่รับเด็กฝาก) และ
เด็กทุกคนจะต้องมีเครื่องดนตรีเป็นของ
ตนเอง (๒) เม่ือเข้าเรียนแล้ว จะต้อง
เรียน ๕ ภาษาคอื ภาษาแม่ ภาษาวชิาการ 
(องักฤษ) ภาษาเทคโนโลย ีภาษารสนยิม 
(ศลิปะดนตร)ี และภาษาท�ามาหากนิ เป็น
องค์ความรู้ที่จะไปเติมเต็มชีวิตแทนนัก
ดนตรรีุน่เก่าได้ ท�าให้นกัดนตรทีีเ่รยีนจบ
จากวทิยาลัยดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลัย
มหิดล มีอาชีพและคล่องตัวมากขึ้น

พบว่าบัณฑติท่ีเรยีนจบจากวิทยาลยั
ดรุยิางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหดิล สามารถ
มงีานท�า มนีกัศกึษามาสมคัรเข้าเรยีนดนตรี
มากขึน้ นกัศึกษาแต่ละคนมฐีานะท่ีดีกว่า

เดมิ มสีมองทีฉ่ลาดปราดเปรือ่ง มเีครือ่ง
ดนตรีเป็นของตัวเอง บุคลิกหน้าตาดี มี
ความรู้และมีความสามารถสูง พูดภาษา
องักฤษได้ นกัศกึษาทีเ่รยีนจบจ�านวนมาก
เดนิทางไปศกึษาต่อในต่างประเทศ หลาย
คนสร้างชือ่เสียงให้กบัวทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคนเหล่านี้ก�าลัง
เป็นต้นแบบของคนรุ่นต่อไป 

เมื่อก่อนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวทิยาลัยมหดิล ได้ปลกูต้นกล้วยรอบๆ 
วทิยาลยั จนหลายคนพดูว่า จะได้ท�าอะไร
กส็�าเรจ็ได้ง่ายเหมอืนปอกกล้วย งานยาก
ก็กลายเป็นงานกล้วยๆ ไป

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ปลูกต้น
กร่างไว้ด้านหน้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (Pre-College) ก็
มีคนวิจารณ์อีกว่า เน่ืองจากคณบดีเป็น 
“คนกร่าง อหังการ” จึงได้ปลูกต้นกร่าง
ไว้เป็นที่ระลึก

ศิษย์ดุรยิำงคศิลป์เริม่เบง่บำน

เนติ ศรีสงครำม
เนต ิศรสีงคราม อายุ ๑๘ ปี เกิดวนั

ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๓ เริ่มเรียนเปียโน

เนติ ศรีสงคราม
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ตัง้แต่อายุ ๗ ปี โดยเร่ิมจากเปียโนคลาสสิก 
ทีโ่รงเรยีนดนตรสียามกลการ เมือ่อายไุด้ 
๑๑ ปี ก็หันมาเร่ิมตกีลอง ได้เล่นดนตรใีน
งานโรงเรยีนอยูเ่สมอ เข้าแข่งขนัประกวด
วงดนตรีในศิลปกรรมนักเรียนระดับภาค

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้เข้าร่วมการ
ประกวดดนตร ี(Yamaha Thailand Music 
Festival) ท�าให้เริม่สนใจในดนตรแีจ๊สมากขึน้  
ต่อมาจงึได้เริม่เรยีนเปียโนแจ๊สกบัอาจารย์
น ุวุฒิวิชัย ใช้เวลาศกึษาและฝึกฝนอยูเ่ป็น
เวลา ๓ เดือน แล้วมาสอบเข้าวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๔ เอกเปียโนแจ๊ส เรียนกับอาจารย์
ภาวิน ลิ่มกังวาฬมงคล

ในปีการศกึษา ๒๕๖๐ ได้รบัทนุเรยีนดี
ประเภทเตม็ (A) จากวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
มหาวทิยาลัยมหิดล เน่ืองจากเป็นคนทีมี่
ความขยันและมีความสามารถสูง

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้สมัครเข้า
ประกวดแข่งขันดนตรีแจ๊ส (TIJC Solo 
Competition 2018 ในรุ่น Junior 
Division และ Open Division) โดยเล่น
เปียโน ซึง่ได้รางวลัชนะเลิศทัง้ ๒ รุน่ การ
จดัเทศกาลดนตรแีจ๊สแห่งการเรยีนรูเ้ป็น
เวททีีเ่ปิดโอกาสให้นกัเรยีนดนตร ีคนเล่น

ดนตร ีได้มีเวทเีข้าประกวด เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ตัวเองได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ 

เนติ ศรีสงคราม เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่
มศีกัยภาพในการเล่นเปียโนแจ๊สทีส่งูมาก 
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ต้องการ
จะแข่งกับใครและไม่ต้องการจะอวดใคร 
อาจารย์ทีป่รกึษา (ดรนิ พนัธมุโกมล) จงึ
บงัคบัคาดคัน้เพือ่ให้ลงแข่งขนัในครัง้นี ้โดย
บอกไปว่า “เธอไม่มีทางเลือก นอกจาก
การลงแข่งขัน”

ครั้งหนึ่ง นายธีรภัทร จันทบ 
(พ.ศ. ๒๕๕๘) ได้ลงประกวดและกวาด
รางวัลทั้ง ๒ ระดับมาครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการตัดสินการประกวดในงาน
ดนตรีแจ๊ส (TIJC Solo Competition) 
ทั้ง ๒ รุ่น (Junior Division และ Open 
Division) เป็นกรรมการจากต่างประเทศ 
โดยเชิญศิลปินที่มาแสดงในงานเทศกาล
ดนตรีแจ๊ส (TIJC) ซึ่งได้จัดตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๕๒ เป็นต้นมา 

การที่นักเรียนของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียน
อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หลักสูตร
เตรียมอุดมดนตรี เข้าประกวดชนะการ
แข่งขนัทัง้ ๒ ระดบันัน้ หมายถงึคณุภาพ
การศกึษาดนตรขีองไทยได้เปลีย่นไปแล้ว 
“ย่ิงเด็กย่ิงเก่ง” กลายเป็นคุณภาพใหม่
ได้เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของไทยแล้ว

ฮิโตชิ มิยำชิตะ
ฮโิตช ิมยิาชติะ (Hitoshi Miyashita) 

เป็นนกักตีาร์คลาสสกิ เกิดทีภ่เูกต็ พ่อเป็น
ชาวญีปุ่น่ แม่เป็นไทย เติบโตท่ีภูเกต็ เริม่
เรียนกีตาร์ตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี กับอาจารย ์
วัลชัย สายวิลัย ต่อมาได้สอบเข้าเรียน
หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีท่ีวิทยาลัย
ดริุยางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล โดยได้
เรียนกับ ดร.พอล ซีซาร์ชีค (Dr. Paul 
Cesarcyzk) เพราะเป็นนกัศึกษาทีม่ฝีีมอื 
ชนะการประกวดเยาวชนดนตรีจึงได้รับ
ทุนการศึกษา 

ฮิโตช ิมิยาชติะ เป็นคนทีใ่ฝ่รู ้แสวงหา
อยูต่ลอดเวลา และเป็นผูท่ี้แสวงหาโอกาส
ให้กับตัวเอง เนื่องจากเป็นคนที่มีความ

ฮิโตชิ มิยาชิตะ



07

อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพนิ่มนวล เงียบ
เรียบร้อย แต่ก็คมในฝักด้วยฝีมือและ
ความคิดท่ีเฉียบคมมาก “ผมอาจจะเรยีนรู้ 
จากพ่อแม่ผมโดยไม่รูต้วั พ่อผมชอบเดนิเรอื  
เดนิทางจากญ่ีปุน่ทางเรอืและพบแม่ทีภ่เูกต็”

ฮิโตชิ มิยาชิตะ ได้เข้าเรียนกับนัก
กีตาร์คลาสสกิและนกัดนตรช้ัีนน�าของโลก
ท่ีแวะเวียนมาแสดงทีว่ทิยาลยัดริุยางคศลิป์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล เสมอๆ แล้วตดิตาม
นักดนตรีเหล่านั้น มีโอกาสได้รู้จักเพื่อน
ใหม่ อาศัยฝีมือที่ดีเป็นสะพานกับเพื่อน
ใหม่ สร้างโอกาสใหม่ให้กับตัวเอง

เมือ่ชนะการประกวดเยาวชนดนตรี
แห่งประเทศไทย ฮิโตชิเรียนรู้ว่า “การ
ประกวดคือประตูที่ส�าคัญและยิ่งใหญ่ 
และฝีมอืเท่าน้ันทีจ่ะผ่านประตไูปสูค่วาม
ส�าเรจ็ได้” จงึขยนัฝึกซ้อมและพัฒนาตวัเอง 
ไปสูก่ารประกวด “กตีาร์คลาสสกิ” ในทุก
เวทีที่มีในโลก ไปแล้วได้พบครู พบเพื่อน 
และมีโอกาสสร้างเวทใีหม่ เป็นทีรู่จั้กกว้าง
ขวางมากขึ้น

เมือ่เข้าเรยีนชัน้ปีที ่๓ ฮโิตชเิริม่เบือ่
หน่ายห้องเรยีน ต้องการทีจ่ะไปเผชิญโลก 
โดยหยุดเรียนไปหนึ่งปีเพ่ือแสวงหาชีวิต 
ต้องการที่จะค้นหาตนเองด้วยการเผชิญ

โลก ออกไปเผชิญโลกด้วยตนเอง โดยมี
กีตาร์เป็นอปุกรณ์ของชวีติ หลงัจากเผชญิ
ชวีติแบบท่องโลกหน่ึงปี ฮโิตชิก็หันกลบัมา
เข้าห้องเรียนจนจบปริญญาตรี

ฮโิตช ิมยิาชติะ ชนะการสอบแข่งขนั
ชิงทุนไปเรียนที่กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรยี กระท่ังจบปรญิญาโทวิชากีตาร์
คลาสสกิ ตลอดเวลาทีศ่กึษาอยูท่ี่เวยีนนา
ก็หาโอกาสไปแสดง แข่งขัน เรียนรู้กับ
เพื่อนและครูคนใหม่อยู่ตลอดเวลา เม่ือ
เรียนจบก็สอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาที่
ประเทศเยอรมน ี(DAAD) ฮโิตช ิมยิาชิตะ 
เป็นเดก็ไทยคนแรกทีไ่ด้ทุนเรยีนดนตรใีน
ระดบัปรญิญาเอกด้านกีตาร์คลาสสกิ เมือ่
ได้ทนุการศกึษากต้็องสมคัรไปตามสถาบนั
ดนตรีในประเทศเยอรมน ี(๔ สถาบนั) ทกุ
สถาบันรับฝีมือของฮิโตชิเข้าเรียน

ฮิโตชิ มิยาชิตะ ได้ออกไปแสดงใน
เทศกาลกตีาร์คลาสสกิจ�านวนมาก ไปแข่งขัน
ในเวทีต่างๆ ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ 
ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เนปาล 
ไต้หวัน สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็ก  
ออสเตรีย เยอรมนี สเปน รัสเซีย ญี่ปุ่น 
เป็นต้น จนมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้าง
ขวาง ฮิโตชิยังสร้างโอกาสด้วยการสร้าง

ผลงานบันทึกเสียงในการแสดง ท้ังการ
แสดงเดีย่วและการแสดงร่วมกบันกัดนตรี
คนอ่ืนๆ การแสดงกีตาร์คลาสสกิของฮโิตชิ 
นอกจากจะท�าให้เป็นทีรู่จ้กัแล้ว ยงัเป็นการ
สร้างรายได้เหมอืนกับการท�างานไปในตัว

ในวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ฮิโตชิ มิยาชิตะ ได้รับเลือกให้แสดงกับ
วงดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย 
โดยนักประพันธ์เพลงชาวอิตาเลียน 
(Arnaldo de Felice) เขียนผลงานใหม่
ชื่อ “สะท้อน...” (Riflessi) เป็นกีตาร์
คอนแชร์โตกับวงออร์เคสตร้า ผลงาน
ว่าจ้างโดยรัฐบาลอิตาลี และผลงานได้
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
๑๐ เพ่ือฉลองความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี 
๑๕๐ ปี ซึ่งถือว่าฮิโตชิ มิยาชิตะ ได้รับ
เกียรติอย่างสูงยิ่งที่ได้แสดงเป็นครั้งแรก 
(World Premiere) 

สัณห์ จิตตกำร
สัณห์ จติตการ เป็นนกัเปียโน บ้าน

อยู่จังหวัดตาก มีพ่อเป็นหมอก็พยายาม
ส่งลูกให้เรียนดนตรีตั้งอายุยังน้อย พ่อ
ตระหนักดีว่าการเป็นหมอนั้นเป็นอาชีพ
ที่ต้องท�างานหนัก หมอต้องรับผิดชอบ

สัณห์ จิตตการ 
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ความเป็นความตายของมนษุย์ ผิดพลาด
ไม่ได้ ความผดิพลาดนัน้หมายถึงชีวิต พ่อ
จงึอยากให้ลกูเรยีนอะไรก็ได้ท่ีลูกชอบ เมือ่
พ่อรู้ว่าลูกชอบเล่นเปียโน ก็พยายามทุก
วถิทีางทีจ่ะสนบัสนุนให้ลูกได้เรียนเปียโน
กับครูที่ดีที่สุด

โดยอาศยัวนัหยดุ พ่อขบัรถส่งลกูให้
เรยีนกบัอาจารย์ณฐั ยนตรรกัษ์ ท่ีกรงุเทพฯ 
เมือ่จบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๓ กไ็ด้สอบเข้า
เรยีนหลกัสตูรเตรยีมอดุมดนตรทีีว่ทิยาลยั
ดริุยางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหิดล กระท่ัง
เรียนจบ ก็ได้ทุนไปศึกษาต่อที่วิทยาลัย
ดนตรีท่ีโอเบอร์ลิน (Oberlin College and 
Conservatory) เมือ่เรียนจบปรญิญาตรี
กไ็ด้ทนุไปศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท วชิา
เปียโน ที่จูลิอาร์ด (Juilliard School) 
ซึ่งเป็นสถาบันดนตรีมีชื่อเสียงมากแห่ง
หนึ่งของโลก

เมื่อสัณห์เรียนจบปริญญาโทด้าน
เปียโนแล้ว ได้สอบชิงทุนไปเรียนต่อท่ี
มหาวิทยาลัยเยล ระดับปริญญาโท ซ�้า
อีก ๒ ปี (postmaster program, Yale 
University School of Music) เงื่อนไข
การศกึษาปรญิญาเอกทีเ่ยลนัน้ ไม่ยอมรับ
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยอื่น หากจะ
เรยีนก็ต้องเรยีนปรญิญาโทใหม่ก่อน แล้ว

จงึจะเข้าเรียนในระดบัปริญญาเอกได้ ท้ังน้ี 
มหาวทิยาลยัเยล จะให้การสนับสนุนทนุ
การศึกษาทั้งหมด

สณัห์ จติตการ ได้วางแผนชวีติการ
เป็นนกัดนตรีเหมือนคนอ่ืนๆ กล่าวคอื ต้อง
ตระเวนแข่งขนั ไต่ระดบัหาประสบการณ์ไป
เรือ่ยๆ ทีไ่หนมีการประกวดเปียโน สณัห์
ก็จะลงสนามไปแข่งที่นั่น จนมีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักฝีมือในวงการ ทั้งนี้ก็ได้รับ
การสนบัสนุนจากครสูอนเปียโนอย่างดยีิง่ 
เพราะทกุสถาบนัทีส่ณัห์เข้าไปเรยีนก็สอบ
เข้ายาก ต้องเก่งและโดดเด่นจรงิๆ กว่าจะ
สอบผ่านเข้าไปได้กย็าก ทกุสถาบันก็มคีรู
เปียโนทีม่ชีือ่เสยีงอยูใ่นต�านานทัง้สิน้ ครู
เหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
ดนตรีในปัจจุบัน ครูเปียโนของสัณห์ก็
สนับสนุนให้ตระเวนแข่งขันเพื่อสะสม
ประสบการณ์

วนัที ่๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สณัห์ 
จิตตการ ได้รับเชิญให้แสดงเปียโนกับวง 
ดริุยางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย โดย
จะเล่นเพลงเปียโนคอนแชร์โต หมายเลข ๑ 
ของรคัมานนิอฟ (Sergei Rachmaninoff) 
ถอืเป็นรางวลัทีส่�าคัญในชวีตินกัเปียโนไทย 
แม้จะผ่านการมีชื่อเสียง ได้รับรางวัลใน
ระดบันานาชาตมิาหลายครัง้แล้ว แต่การ

ปรากฏตวัในการแสดงในประเทศบ้านเกิด
ก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญยิ่ง

เสยีงปรบมอืในอาคารมหดิลสิทธาคาร  
กจ็ะบอกให้สณัห์ได้รู้ว่า การเป็นนกัเปียโน 
ที่คนไทยภูมิใจนั้นส�าคัญยิ่ง การเป็น
พระเอก (เปียโน) ในดวงใจของคนไทย
นั้นมีความหมายนัก เพราะเด็กไทยรุ่น
หลังอีกจ�านวนมาก มองหาตัวอย่างและ
เป้าหมายของชวิีต (Role Model) อย่าง
น้อย เด็กๆ จะได้ให้เหตุผลกับพ่อแม่ได้
ว่า อยากเล่นเก่งได้อย่างสัณห์ จิตตการ

คม วงษ์สวัสดิ์
คม วงษ์สวัสดิ์ เป็นนักวิชาการ

ด้านดนตรีแจ๊ส เป็นนักเปียโน และเป็น
นักตีกลองชุด ที่มีความคิด มีความรู้
และความสามารถก้าวหน้าคนหนึ่งของ
ไทย คมเรียนดนตรีคลาสสิกตั้งแต่อายุ 
๖ ขวบ ด้วยแนวคิดของคนในบ้านที่มี
อาชีพเป็นแพทย์ คมถูกสอนให้เข้าใจถึง
ความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และศิลปะ 
ในระดับมัธยมปลายคมได้รับคัดเลือก
เข้าเรียนที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรก
ของประเทศไทย และยังสอบเข้าห้อง 
๑๐ ที่เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้

คม วงษ์สวัสดิ์ 
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มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

คมยงัได้รับคดัเลอืกเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนในการสอบแข่งขันคอมพิวเตอร์
โอลิมปิกด้วย คมได้รับความรู้ที่มากมาย
และประสบการณ์ต่างๆ ต่อมาความสนใจใน
ดนตรีแจ๊สจึงเกดิขึน้ และได้ตดัสนิใจเรยีน
ต่อทีว่ทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหิดล ขณะนั้นคมได้เรยีนเปียโนแจ๊สกบั
อาจารย์ทีม่คีวามสามารถหลายคน ระหว่าง
ทีศึ่กษาอยู่ทีว่ทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ คมได้
แสดงดนตรอีาชพีประจ�ากบัวงแจ๊สชัน้น�า 
วงแจ๊สอาจารย์อานนท์ที่ร้านแซกโซโฟน 
ซึ่งเป็นร้านแจ๊สชั้นน�าของกรุงเทพฯ

ระหว่างนัน้ คมยงัได้สนใจถงึศลิปะของ
จงัหวะและเริม่เรยีนกลองชดุอย่างจรงิจงั
กบัอาจารย์ทีม่คีวามสามารถหลายๆ ท่าน
ในประเทศ คมได้เข้าประกวดงานดนตรี
มากมายในประเทศ ช่วงทีก่�าลงัศึกษาอยูใ่น
มหาวทิยาลัยและได้รบัรางวัลนกัคย์ีบอร์ด
ยอดเยีย่มจากหลายๆ งานประกวด คมได้
ออกไปแสดงในเทศกาลงานแจ๊สทัง้ในและ
ต่างประเทศ คมเป็นนักดนตรีคนไทยคน
เดยีวทีไ่ด้ร่วมแสดงกบันกัดนตรแีจ๊สชัน้น�า
ของโลก (Billy Drummond, Rich Perry, 
Peter Bernstein และ Mike Richmond 

ที่ Bluenote Jazz Club, NY)
คมสนใจในด้านการสอนดนตรี คม

เชือ่ในความส�าคญัของการสร้างแรงจงูใจ
ให้กบัผูเ้รยีน โดยเฉพาะการเรยีนรูด้นตรี 
คมเชือ่ว่าความคดิสร้างสรรค์สามารถสร้าง
ได้และเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบันกัศกึษา สิง่
เหล่านีจ้ะเป็นแรงขบัดนัให้กับสงัคม เพือ่ให้
สงัคมดนตรเีป็นสงัคมแห่งการสร้างสรรค์

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คมได้ตัดสินใจ
เรยีนต่อปรญิญาโททีม่หาวทิยาลยันวิยอร์ก 
และเป็นคนไทยคนเดียวที่มีโอกาสได้
เรยีนต่อเนือ่งเป็นเวลานานกับครแูจ๊สคน
ส�าคญั (Kenny Werner, Jean-Michel 
Pilc, Brad Shepik, Billy Drummond, 
Rich Perry, Mike Richmond, Michael 
Rodriguez และ Gil Goldstein) คมยัง
รูส้กึเป็นเกียรตทิีไ่ด้รับรางวลันกัเรยีนดีเด่น 
ระดับปริญญาโท (Barney Josephson 
Award for Outstanding Jazz Studies 
Masters Student)

เม่ือคมเรียนจบปริญญาโทสาขา
ดนตรีแจ๊สที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กแล้ว 
ก็ได้ย้ายไปเรยีนต่อในระดบัปรญิญาเอกที่
มหาวทิยาลัยนอร์ทเทก็ซสั เรยีนอยู่ได้ ๑ ปี  
ก็อยากจะเปลี่ยนไปเรียนที่มหาวิทยาลัย
ไมอามี โดยอ้างว่าเบื่อ เพราะครูไม่เก่ง 

ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ 

คมอาจจะเป็นนักเรียนดนตรีชาวไทยคน
แรก ทีก่ล้าหาญว่าต้องย้ายมหาวทิยาลยั
ไปที่อื่นเพราะครูไม่เก่ง

คมเป็นคนเดยีวจากภมูภิาคอาเซียน 
ทีส่�าเรจ็การศกึษาปรญิญาเอกด้านดนตรี
แจ๊ส ทีโ่รงเรยีนดนตรฟีรอสต์ มหาวทิยาลยั 
ไมอาม ีภายใต้การก�ากบัดแูลของมาร์ตนิ  
เบเจอราโน (Martin Bejerano) และ
เป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับรางวัลจาก
นติยสารดนตรแีจ๊ส (Downbeat Student 
Award) ถึงสองปีซ้อน

วนันี ้คม วงษ์สวสัดิ ์กลับมาท�างาน 
ทีส่าขาวชิาดนตรแีจ๊ส วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่จะเป็นก�าลงัส�าคัญ
ในอนาคตของการศึกษาดนตรีแจ๊สใน
ประเทศไทยต่อไป

ปยิวัฒน์ หลุยลำภประเสริฐ
ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ เกิดปี 

พ.ศ. ๒๕๓๖ ปัจจบุนัอาย ุ๒๔ ปี เป็นนัก
ประพันธ์เพลงชาวไทยรุ่นใหม่ เรียนเป่า
ทรอมโบนอยูใ่นวงโยธวาทติของโรงเรียน
อสัสมัชญั (บางรกั) เข้าเรยีนสาขาดนตรีท่ี
วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศึกษาวิชาการประพันธ์เพลงหรอืวชิาการ
แต่งเพลง วชิานีมี้นกัศกึษาไม่มาก เพราะ



10

เป็นวิชาใหม่และเป็นอาชีพใหม่ส�าหรับ
สังคมไทย คนทั่วไปปรามาสไว้ว่าเป็น
อาชีพท่ีไม่ค่อยมีอนาคตในประเทศไทย
นกั เพราะนอกจากคนไทยไม่ค่อยฟังเพลง
สมัยใหม่แล้ว ยงัไม่มีวงดนตรทีีจ่ะเล่นใหม่
และไม่มีคนจ้างให้เขียนเพลง

การจัดเทศกาลการประพันธ์เพลง 
(Thailand International Composition 
Festival, TICF) การประกวดแต่งเพลง 
โดย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ซึ่งได้ด�าเนินการ
จดัมา ๑๓ ปีแล้ว ท�าให้นกัศกึษาดนตรใีน
ประเทศไทยหนัมาสนใจด้านการประพนัธ์
เพลงมากขึน้ ประกอบกบัมลูนธิิซิเมนต์ไทย 
ได้ให้การสนบัสนนุ จดัประกวดการประพนัธ์
เพลง ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (Young 
Thai Artist Award) เพื่อสนับสนุนเด็ก
รุ่นใหม่ท่ีสนใจงานศิลปะทุกแขนง รวม
ทั้งการประพันธ์เพลงด้วย เมื่อก่อนนั้น 

ในเมืองไทยสนใจการเล่นดนตรีและการ
แข่งขันร้องเพลงมากกว่า

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่ง
ประเทศไทย (ทีพีโอ) ได้เปิดโอกาสให้มี
การประพนัธ์เพลง แต่งเพลงขึน้ใหม่ทุกๆ 
ครั้งที่มีการแสดง ในปีหนึ่งๆ วงทีพีโอ 
มีการแสดง ๓๐ รายการ เท่ากับว่าเกิด
เพลงใหม่ขึ้นอย่างน้อยปีละ ๓๐ เพลง 
กิจกรรมก็ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลา ๑๓ ปีแล้ว นับถึงวันนี้ มีเพลงใหม่
ท่ีเป็นเพลงคลาสสกิส�าหรบัวงออร์เคสตร้า  
(ทีพีโอ) เกิดขึ้นแล้วไม่น้อยกว่า ๓๕๐ 
เพลง กิจกรรมดังกล่าวได้ช่วยสร้างให้
เกดินกัประพนัธ์เพลงหน้าใหม่ขึน้ในสงัคม
ดนตรีของเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง

มักจะได้ยินผู้ฟังและแฟนเพลงบ่น
ว่า “ฟังไม่รู้เรื่อง ไม่เห็นเพราะเลย” อยู่
บ่อยครั้ง ส่วนนักดนตรี บางครั้งไม่รู้ว่า
เล่นผิดหรอืเล่นถูก เพราะเป็นการน�าเสนอ

บทเพลงครั้งแรก (World Premiere) 
ไม่เคยแสดงทีไ่หนมาก่อน ไม่มตีวัเปรยีบ
เทยีบ ทัง้ผูป้ระพันธ์เพลง นกัดนตร ีและ
ผูค้วบคมุวงดนตร ีกต้็องท�าความเข้าใจกนั 
ว่าต้องการเสียงอย่างไร ตวัโน้ตไม่สามารถ
บอกความต้องการของผูป้ระพนัธ์เพลงได้
ทัง้หมด นักดนตรไีม่สามารถเล่นส่ือเสยีง
ให้ตรงกบัความต้องการของผูแ้ต่งได้ครบ 
ผูค้วบคมุวงดนตรเีองกต้็องรู้ว่า จะน�าเสียง
ของวงมอบให้แก่ผู้ฟังอย่างไร

ประสบการณ์เหล่านี้ นักดนตรีใน
วงดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย
มคีวามสามารถสงูอยู่ เพราะต้องเล่นบท
เพลงใหม่ๆ ทุกรายการ จนไม่รู้สึกว่าจะ
ต้องตื่นเต้นอีกต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเป็นเสียง
ใหม่ บทเพลงได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ จึงไม่มี
ผดิและไม่มถูีก ข้ึนอยู่กับว่าผูป้ระพนัธ์เพลง
ต้องการเสยีงอย่างไร เมือ่มคี�าทกัท้วงจาก
ผูฟั้งว่าไม่ชอบ ไม่ไพเราะ ไม่น่าฟัง รวมทัง้

วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยแสดงผลงานเพลง Particle Odyssey for Orchestra ประพันธ์โดย
ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ
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หนวกห ูเพราะว่านักประพนัธ์เพลงเหล่า
นี้ “อาศัยอยู่ในโลกอนาคต” หรือ “เป็น
ผู้มาก่อนกาล” อาจจะสื่อสารกับคนฟัง
ในปัจจุบันได้ยาก เว้นแต่ว่าจะต้องสร้าง
ความคุน้เคยหรอืต้องไปอยู่ในโลกอนาคต
ด้วยกัน ค�าตอบที่ใช้บ่อยก็คือ “บทเพลง
นี้ อีก ๓๐๐ ปีก็จะไพเราะ” เพราะเขียน
ให้คนในโลกอนาคตฟัง

ปิยวฒัน์ หลยุลาภประเสรฐิ เพือ่นๆ 
จะเรยีกกนัว่า “หลุย” เขาได้ส่งผลงานการ
ประพนัธ์เพลงเข้าประกวดในงานต่างๆ เท่า
ที่พึงจะหาได้และเท่าที่โอกาสจะอ�านวย 
กระทัง่หลยุได้ผ่านการประกวดเข้ารอบใน
หลายๆ เทศกาล ได้รบัรางวลัเข้ารอบบ้าง 
ชนะเลิศบ้าง รองชนะเลศิบ้าง รวมแล้วไม่
ต�่ากว่า ๑๕ รายการ จนหลุยได้รับความ
สนใจจากพวกท่ีอยู่ในโลกอนาคต ท้ังใน
ระดบัชาตแิละในระดบันานาชาต ิผลงาน 
ของหลุยได้รับการคัดเลือกไปแสดงใน
หลายๆ เทศกาลดนตรีทั่วโลก ในญี่ปุ่น 
จนี เกาหลี ไทย ยโุรป และสหรฐัอเมรกิา

ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ เรียน
ปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 
ศึกษาด้านการประพันธ์เพลงกับอาจารย์
วาไลร ีรซิาเยฟ (Valeriy Rizayev) จาก
นัน้จงึได้ส่งผลงานเพือ่สมคัรเข้าศกึษาต่อ
ในระดับปริญญาโท สาขาการประพันธ์
และการอ�านวยเพลง ที่ราชวิทยาลัย
ดนตร ี(Royal College of Music) ทีก่รงุ
ลอนดอน ประเทศองักฤษ หลยุได้รบัการ
คดัเลอืกให้เข้าเรยีนโดยได้รบัทุนการศึกษา
เตม็จ�านวน กถื็อเป็นนกัเรยีนไทยคนแรก
ของสถาบันนี้ที่ได้เรียนวิชาการประพันธ์

การศึกษาที่ราชวิทยาลัยดนตรี ที่
กรุงลอนดอน เท่ากับเป็นการเปิดโอกาส
เปิดโลกของหลยุให้กว้างข้ึน หลยุมคีวาม

ขยันในการเขียนเพลง ส่งไปให้ที่น่ันที่นี่ 
เขียนให้เพื่อนๆ เล่น เขียนเพลงแสดง
งานของตวัเองโดยเปิดการแสดงในโอกาส
ต่างๆ กระทัง่เรียนจบปริญญาโทวิชาการ
ประพนัธ์เพลง เมือ่ส่งผลงานสมคัรเรียน
ต่อในระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย
ดนตรชีัน้น�าในประเทศสหรฐัอเมรกิา (๔-๕ 
มหาวิทยาลัย) ก็ได้รับเข้าเรียนโดยได้รับ 
การยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจ�านวน ปีละ 
๓๕,๐๐๐ เหรียญ หากต้องเดินทางไป
แสดงผลงาน หลุยก็จะได้ค่าเดินทางอีก 
๘๐๐ เหรียญ ซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นน�า
เหล่าน้ันก็ได้นักศึกษาเก่งๆ ของโลกไป
อยู่ด้วยหมด

ระหว่างทีห่ลยุศกึษาในองักฤษ หลยุ
ได้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นประจ�า ส่ง
ผลงานไปแสดงกบัวงดนตรต่ีางๆ เท่าทีม่ี
โอกาสจะท�าได้ มโีอกาสได้เรยีนกับครชูัน้น�า
ของโลก (Dai Fujikura, Jonathan Cole 
และ Gilbert Nuono) หลุยส�าเร็จการ
ศึกษาปริญญาโท เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เม่ือสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หลยุได้ไป
ศึกษาในระดบัปรญิญาเอก ด้านการประพนัธ์
เพลงท่ีมหาวทิยาลยัคอร์เนลล์ (Cornell 
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ศกึษากบัครดู้านการประพนัธ์เพลงชัน้น�า 
ของโลก (Kevin Ernste, Marianthi 
Papalexandri-Alexandri และ Roberto 
Sierra) ทั้งนี้ หลุยก็ได้รับทุนการศึกษา
เต็มเวลา

หลยุสญัญาไว้ว่าจะเขยีนเพลงให้กบั
วงดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย 
ปีละ ๒ เพลง ซ่ึงเคยมีเพลงของหลุย
แสดงไปแล้วก่อนหน้านี ้๒ เพลง ผลงาน
ของหลุยเป็นบทเพลงที่น่าสนใจมาก มี
มิติของความลงตัว ทั้งๆ ที่มีอายุและ
ประสบการณ์ยังไม่มากนัก แต่ก็บ่งบอก

ถึงบุคลิกและศักยภาพของนักประพันธ์
เพลงผู้นี้อย่างน่าสนใจ

เมือ่วนัที ่๑๕-๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 
วงดรุยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิแห่งประเทศไทย 
ได้น�าผลงานเพลงของหลุย (Particle 
Odyssey for Orchestra) มาแสดง ซึง่
ได้สร้างความอึ้งและทึ่งส�าหรับผู้ฟังเป็น
อย่างมาก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผู้
ฟังที่มหิดลสิทธาคารนั้นคุ้นเคยกับเสียง
ใหม่ ฟังจนบอกได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 
ส�าหรับผลงานของหลุย เป็นบทเพลงที่
ผูฟั้งชืน่ชอบมาก หลยุยงัได้รบัการว่าจ้าง
เพือ่ประพนัธ์เพลงให้กบังานในองักฤษด้วย 
(UK new music ensemble เพื่อแสดง
ในงาน 95th Celebration of Charles 
Stewart Richardson, 2019-2020)

วนันี ้ประเทศไทยมอีาชพีใหม่เกดิขึน้
แล้ว คืออาชีพนักประพันธ์เพลง แต่เป็น
อาชีพทีต้่องแต่งเพลงให้วงดนตรนีานาชาติ
และให้ชาวโลกฟัง เพราะล�าพังชาวไทยนัน้ 
มคีนฟังน้อย แต่มนีกัวจิารณ์เยอะ และที่
ส�าคญัทีส่ดุก็คอื ไม่มีคนจ้าง ไม่มใีครจ่าย
เงินให้กับนักแต่งเพลง ก็ต้องคอยให้ชาว
โลกจ้าง ครัน้มช่ืีอเสยีงโด่งดัง เม่ือกลับมา
เมอืงไทยกจ็ะได้รับการต้อนรับในภายหลงั 
ปล่อยให้ไปเผชญิกบันอกประเทศเสียก่อน 
แล้วค่อยย้อนกลบัเข้ามาประเทศไทย แต่
อย่างน้อยเด็กไทยกไ็ปปักธงชาตเิรือ่งดนตรี
คลาสสิกในแผนที่โลกได้แล้ว
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Burning with Passion
Story:   

Nitima Chaichit (นิธิมา ชัยชิต) 

On January 12th and 13th, 2018 the 
Thailand Philharmonic Orchestra 

had the opportunity to work with one 
of the finest Brazilian conductors, Ms. 
Ligia Amadio, under the concert called 
“Pelléas and Mélisande”.  Over twenty 
years of performance experience, she has 
never disappointed her audiences.  She 
is admired for her highly imaginative, 
attractive and emotional performances. 
She began her piano lessons when she 
was only five years old. She started off 
as the Chief Conductor of the National 
Symphony Orchestra of Rio de Janeiro 
and held this position for twelve years. She 
was on the podium of the OSUNCUYO in 
Mendoza Argentina between 2000 to 2003, 
then directed the Symphony Orchestra of 
Campinas (Brazil) in 2009. In 2001 she 
was also awarded “Best Conductor of 
the Year” by the São Paulo Association 
of Art Critics and again in 2012, she 
won “Best Conductor” from the Carlos 
Gomes Award, in Brazil. Later, she was 
later invited to direct the Philharmonic 
Orchestra of Mendoza and was the chief 
conductor until 2014. Unceasingly she 
has been invited to guest conduct for 
many of the world’s premier orchestras. 

What were your reasons for pursuing 
a career as a conductor and in classical 
music?

I was born with music and live 
with music; my mother was a singer all 
her life. When I was a baby I always 
listened to classical music, then when I 
turned five years old I asked her to play 
the piano. My first career was production 
engineering. But after my engineering 
career ended, I started at the University 
of Music. I have a lot of desire for this 
career. 

Who or what is your inspiration?
Well, every good musician is an 

inspiration for me. I admire so many 
musicians. Everyone, every orchestra 
musician I have worked with, is an 
inspiration.  Because I think they are 
all special. If I could do what they do, 
I would be very happy because what 
they do is very difficult and I admire 
them very much.

What are some of the greatest challenges 
you face as a conductor?

It’s a really hard job for everyone, 
mainly for women as there are only a 

few places to work, very few. There 
are many conductors who would like to 
conduct and they don’t have work. I’m 
very lucky because I always have work 
but it’s hard not only for this reason 
but because it’s hard to live with a big 
group of artists. It’s not simple when 
artists stay together for most of their 
life. The relationships between them are 
sometimes very difficult because they 
fight against one another. The conductor 
is the enemy number one of a group that 
has problems.  And sometimes they bring 
all their problems to the conductor, so it 
is a very hard job. The conductor must 
try to be reasonable in many times and 
of course, we must study pieces of music 
every day. Sometimes it is too much 
because after many years we start to get 
tired, really tired but you cannot stop.

As you mentioned that female conductors 
find it more difficult, what do you think 
the reason is? 

At the end, all professional careers 
are the same, but mainly in conducting, 
I think it is the work where the majority 
of conductors are men. Sometimes 
the orchestra does not accept female 
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conductors. With me, I do not feel the 
problem, maybe there is. (Laughing)

Is it maybe you are having a high sense 
of leadership?

Yes, I think so. (Smile)

I would imagine your job has its 
stressful moments. How do you relax 
or unwind? 

Well, it depends on where I am. 
For example, now I live in Montevideo, 
Uruguay. I live very close to the river, the 
Rio de la Plata or Silver River. Every day 
I try to walk the river because I need to 
feel close to nature. Nature helps me to 
gain energy. Here in Thailand, Bangkok 
I had a wonderful opportunity to try the 
Thai massage and it is really wonderful. 
I went there yesterday and I went there 
again this morning and I feel much better 
because my arms and my back were in 
great pain yesterday. 

You have worked in many different 
countries. What have you learned 
from this? What are the differences?

It’s wonderful to learn different 
cultures because I learn everywhere I 
go and I appreciate the differences. It is 

just like those people who go to different 
countries and still eat McDonald’s. I 
do not think they would learn anything 
(laugh). It will only be incredible if you 
have thousands of possibilities to try 
new food, listen to new music and new 
smells, new clothes, new faces.

Does learning a lot from different 
cultures help you with creating 
something for music?

Yes, of course, because we are 
interpreting, and translating work from 
different composers. So they are different 
and we must learn to differentiate inside 
ourselves. I cannot conduct Beethoven 
like I conduct Harvey or Debussy, or 
Schoenberg, or Tchaikovsky; all of them 
are very different. Then when you learn 
about differences in culture, you also 
learn about differences in composers.

What do you think is the biggest factor 
that helped you get to this point in 
your musical career?

No, I do not think I am important 
yet, but thank you.

Because as we said, there are not 
many female conductors, but you are 
one of them (a successful one). 

What do you think got you to this point?
Because I really love music. When 

you really love what you do, in any 
professional career you will be respected 
and recognized. I am very serious when 
I study and conduct. I am complete in 
what I am doing - I think this is the 
reason. I do not have a big connection, 
I do not have anyone who can protect 
me.  I think the only reason is my serious 
desire and hard work.

What do you think are the qualities 
of a good conductor?

I think you must be honest first of 
all - honest with yourself and with others. 
You don’t know everything, you are 
limited but you must want to learn and 
must respect all musicians. Everybody is 
important, not only musicians of course. 
But we work directly with musicians. I 
think you must have a lot of patience. 
You must have the feeling for the music, 
and people can tell. You must feel pain, 
you must feel loved, you must feel 
the inspiration, you must feel happy, 
you must feel you are hated in some 
moments, you feel warm, you feel kind, 
everything because this is like the job of 
an actor. An actor must understand and 
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put the character of the play in himself 
or herself in order to do it well. We do 
the same but with music. I think this is 
a very important quality of a conductor. 
If they don’t transmit anything; they 
cannot be a good conductor.

What do you think makes a good 
orchestra musician?

Be serious, study a lot, and be 
generous with your colleagues. Feel 
what the music can transmit. I think 
the qualities are the same as for artists.

What are your thoughts on the Thailand 
Philharmonic Orchestra? You have 
worked with them before. Do you see 
any difference between then and now? 

Yes! Thailand Philharmonic 
Orchestra is getting better and better 
every day. The orchestra is at an incredible 
level now. It was very good in the past 
but they keep getting better and better.

What advice would you give young 
aspiring orchestra conductors?

I think being serious, being honest, 
studying hard. It is what I was told before 
too. I think there is no secret or magic to 

transform someone, it is hard. You must 
be very spiritual. Don’t give up and keep 
going, follow your dreams.

Any other comment that you would 
like to add?

I would like to thank Dr. Sugree 
and Thailand Philharmonic Orchestra 
very much because it is an honour to be 
here again and I am very happy to work 
with these people and these musicians, 
they are so kind and gentle. And on top 
of all that, they are great musicians. I 
am very proud to be here. Thank you 
very much.
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Another opportunity for Music 
Journal was to interview the 
soloist of the concert. Mr. 
Poom Prommachart, one 
of the most proficient Thai 
pianists from Bangkok, 
Thailand. He graduated from 
the Royal College of Music 
(RCM), London where he 
also earned many awards 
including Tagore Gold Medal 
for his outstanding career 
and a great influence on 
RCM. It was presented to 
him by HRH Prince of Wales 
on May 2014 .
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Please tell me a bit about yourself.
I’m a Thai pianist. My name is Poom 

Prommachart. I was born in Bangkok 
but now I live in Russia.

When was your proudest moment?
This is a difficult question. I 

would say I am very proud every single 
time I perform on stage because every 
performance is about my life and my 
passion. So I treat each time on stage 
as the happiest moment and I am very 
proud of all my performances.

Have you faced any difficulty being 
an Asian musician?

Definitely, because these pieces of 
music have been written by European 
composers. But at the same time, no 
matter how difficult it is, I try not to 
take it personally. Because music is for 
everybody and I think no matter how 
difficult it is, we as musicians must find 
a way out of difficulty.

What have you learned from working 
with different people from different 
countries? 

I think I have learned so much 
especially in the cultures. Every country 
has a different kind of culture and I think 
this is very important. Thailand also has a 
very strong culture and I can see so much 
talent from young musicians, especially 
pianists. But when I am abroad, I have 
also learned about different methods of 
teaching and the way to approach music 
and the way they teach their students.

What do you think is the biggest factor 
that helped you to get to this point in 
your musical career?

I have to say I am not in a musical 
career yet. Because I feel that I am still 
not good enough. There is still a long 
way for me to go. Because if I think of 
big concert pianists, they are much bigger 
than me right now. So I do not consider 
myself to have a professional career in 
piano yet. But I am developing myself. 
I am a very hard working person and 
one day I could Martha Argerich’s or 
Christian Jacob’s level.

Who and what is your inspiration?
There are many sources of inspiration 

for me. My biggest inspiration I would say 
is from Russian culture and the way they 
approach music. My first piano teacher 
is also an inspiration and Her Royal 
Highness Princess Galyani Vadhana is a 
big inspiration because she was the one 
who sponsored me from the beginning. 
It is all because of her.

What were your reasons for pursuing 
a career in classical music?

I have to say music is my life, 
whatever kind of music it is, jazz, pop 
or Classical. It is like my friend, you 
know? I have to live with it and there are 
so many things to learn from it. Music 
made me become disciplined, so I like 
it very much.

What do you think makes a good 
musician? Pianist?

The best musician is the best human 
being. I have met so many great pianists, 
pianists who have huge careers but 
terrible personalities. I think that is not 
the real answer to being a great musician. 
I think we have to play everything from 
our heart, and we have to respect other 

musicians and other people. Not just 
respecting high-class people only.

You have played with the TPO before. 
Have there been any changes you from 
last time?

I think they have developed quite 
a lot. But every time I have played with 
them, I feel like I am home. Because 
it is the best orchestra in Thailand and 
everybody considers me as a friend and 
I never become arrogant with anybody 
in any circumstance. When I make some 
mistakes, we can solve it.  I always speak 
with the conductor very nicely. So I think 
it’s so wonderful to be back here again. 

What advice would you give young 
musicians pursuing a career as a 
performance artist? 

First of all, they must know that 
being a performing artist, like what they 
might imagine. Many people want to 
live in a dream but when reality comes 
knocking, being a pianist, or violinist 
or concert artist is very hard. And we 
have to fight, we work very hard. So 
what I suggest is that students become 
very disciplined and they must sacrifice 
themselves, not be lazy and practice very 
hard. Because without hard working, 
they will not go anywhere. These days 
international music competitions are full 
of politics. So it is not about winning 
competitions, it is about yourself, how 
you carry yourself as an artist. When 
you perform, how everybody remembers 
you. That is very important because these 
days people play the same.
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